



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๓๕๐

ที่ สฎ ๐๐๓๓.๓๐๔/๐๑๘

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการติดตามผลดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจัดทำแผนงาน/
โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗(กิจกรรมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตระดับอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๗ ในหัวข้อ : โครงการรณรงค์ใช้หมวก
นิรภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในเด็กนักเรียน อำเภอ
ชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๗) และขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชัยบุรี

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี

ตามที่ โรงพยาบาลชัยบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบุรี ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๗ ในหัวข้อ :
โครงการรณรงค์ใช้หมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในเด็ก
นักเรียน อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๗) เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้เลือกภารกิจความปลอดภัยทางถนนมาดำเนินงาน
ขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิต นั้น

ในการนี้ โรงพยาบาลชัยบุรี จึงขอรายงานการติดตามผลดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗ (กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๗ ในหัวข้อ :
โครงการรณรงค์ใช้หมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรในเด็ก
นักเรียน อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๗) ตามรายงานการประชุมฯ และภารกิจการนำแผน
ดำเนินงานขับเคลื่อนสร้างความปลอดภัยทางถนนและขอเผยแพร่การดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว
ทางสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook และขออนุญาตเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลชัยบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวศุชญา แก้วสกุลทอง)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คำสั่ง

- ทราบ/ดำเนินการ
- อนุมัติ นำขึ้นเผยแพร่ Web Site

(นางสาววิลาสินี ฉิมภักดี)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยบุรี